
BORGARRÁÐ 15. ágúst 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
leigusamninga fyrir húsnæði - R19080088

Hverjar eru heildargreiðslur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 af leigusamningum 
af húsnæðis  sem ekki er í eigu borgarinnar? 


